



ประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

จังหวัดจันทบุรี ได้คัดเลือกข้าราชการ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวศศิ คงชัยกุล	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลชลุ้ง กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๒.	นางสาวอภิรดี เจริญทวี	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลมะขาม กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๓.	นางสาวอมรรรัตน์ ทองม่วง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลแหลมสิงห์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวศศิ คงชัยกุล	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี</u> <u>โรงพยาบาลขลุง</u> <u>กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู</u> นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	๑๘๖๔๖๗	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี</u> <u>โรงพยาบาลขลุง</u> <u>กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู</u> นักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๘๖๔๖๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (Plantar fasciitis)
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง คู่มือการออกกำลังกายในผู้ป่วยเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ
๒	นางสาวอภิรดี เจริญทวี	<u>โรงพยาบาลมะขาม</u> <u>กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู</u> นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	๑๘๖๔๗๗	<u>โรงพยาบาลมะขาม</u> <u>กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู</u> นักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๘๖๔๗๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกต้อง
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานที่ตัดขาได้เข้า
๓	นางสาวอมรรัตน์ ทองม่วง	<u>โรงพยาบาลแหลมสิงห์</u> <u>กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู</u> นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	๑๘๖๔๖๒	<u>โรงพยาบาลแหลมสิงห์</u> <u>กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู</u> นักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๘๖๔๖๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง